



ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๔/ว ๔๙๒

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕

เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุข ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาติให้เข้ามามีบทบาทโดยเป็นส่วนหนึ่งในระบบบริการสุขภาพของประชาชน ประกอบกับปัจจุบันสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้หน่วยบริการในสังกัดสามารถจ้างงานผู้ที่ทำหน้าที่ให้บริการด้านการนวดไทยในตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล(ไม่มีวุฒิ) หรือตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (มีวุฒิม.๓) ว่างปฏิบัติงานในหน่วยบริการต่างๆ นั้น

ในการนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนและพัฒนางานบริการการแพทย์แผนไทยให้สอดคล้องกับภารกิจที่ปฏิบัติ รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและแรงจูงใจให้กับบุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จึงอนุมัติเพิ่มสายงานผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย อีกหนึ่งสายงาน เพื่อให้หน่วยบริการสามารถกำหนดตำแหน่งไว้ใช้ในการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโสภณ เมฆธน)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักบริหารกลาง

กลุ่มบริหารงานบุคคล

โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๗๓๖๔

โทรสาร ๐ ๒๒๕๑ ๖๗๒๒

<http://hr.moph.go.th/person/indexhome.htm>

หมายเหตุ ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำเนาแจ้งเวียน รพช. สอ.สสอ. รพ.สต. ทราบด้วย

ลำดับที่	ชื่อตำแหน่ง	คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง	หน้าที่โดยย่อ	อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ แรกบรรจุ
๑.	พนักงานช่วยการพยาบาล ด้านการนวดไทย	๑. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และ ๒. ได้รับประกาศนียบัตรนวดไทย ๑๕๐ ชั่วโมง หรือ ประกาศนียบัตรนวดฝ่าเท้า ๖๐ ชั่วโมง จากสถาบันการศึกษา ซึ่งผ่านการรับรองหลักสูตร	๑. ให้บริการนวดเพื่อการส่งเสริมสุขภาพการ ป้องกันโรค ตามความรู้ที่ผ่านการอบรมของ แต่ละหลักสูตร ๒. ให้บริการประคบสมุนไพร อบไอน้ำ สมุนไพรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและการ ป้องกันโรคตามความรู้ที่ผ่านการอบรมของแต่ละ หลักสูตร ๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย	๖,๕๕๒
๒.	พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ด้านการนวดไทย	๑. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และ ๒. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ เทียบเท่า และ ๓. ได้รับประกาศนียบัตรนวดไทย ๑๕๐ ชั่วโมง หรือ ประกาศนียบัตรนวดฝ่าเท้า ๖๐ ชั่วโมง จากสถาบันการศึกษา ซึ่งผ่านการรับรองหลักสูตร	๑. ให้บริการนวดเพื่อการส่งเสริมสุขภาพการ ป้องกันโรค ตามความรู้ที่ผ่านการอบรมของ แต่ละหลักสูตร ๒. ให้บริการประคบสมุนไพร อบไอน้ำ สมุนไพรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและการ ป้องกันโรคตามความรู้ที่ผ่านการอบรมของแต่ละ หลักสูตร ๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย	๖,๗๕๒
๓.	ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย	๑. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในการสนับสนุน งานการแพทย์แผนไทย/แผนไทยประยุกต์อย่างเหมาะสมแก่ การปฏิบัติงานในหน้าที่ และ ๒. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า และ ๓. ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๓๓๐/๓๗๒ ชั่วโมง จากสถาบันการศึกษา ซึ่งผ่านการรับรอง หลักสูตร	๑. ปฏิบัติงานสนับสนุนงานการแพทย์แผน ไทย/แผนไทยประยุกต์โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้ ๑.๑ ดูแลอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการนวด ไทยให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อยู่เสมอ ๑.๒ ช่วยแพทย์แผนไทยตรวจวินิจฉัย ทางการนวดไทย และหัตถการอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง ๑.๓ ช่วยแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ บำบัดรักษาผู้ป่วยด้วยการนวดไทย เพื่อ บำบัดรักษา ฟันฟูสภาพ ส่งเสริมและ ป้องกันโรค	๖,๙๐๕

ลำดับที่	ชื่อตำแหน่ง	คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง	หน้าที่โดยย่อ	อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ แรกบรรจุ
			<p>๑.๔ ให้คำแนะนำ ปรีกษา ตอบปัญหา เกี่ยวกับการบริหารร่างกายหลังการให้บริการ นวดไทยอย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลัก วิชาชีพ</p> <p>๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับ มอบหมาย ภายใต้ระเบียบกระทรวง สาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งได้รับมอบหมาย ให้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผน ไทยหรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ใน ความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบ โรคศิลปะหรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๕</p>	